

สิทธิพร เจริญเมือง (เลขที่ 004858)

โทร. 02-659-8026, 02-659-8028

E-mail : sittipom@uobkayhian.co.th

## BCP - ตามน้ำ แบบดูตาเรือ

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มาที่ไป...

จริงๆ แล้ว หุ้น BCP นี้ อาจจะไม่ต้องกล่าวอะไรมากมายแล้วกระมัง เพราะเมื่อไม่นานมานี้ ก็เอาไปออกรายการทีวีช่องที่เกี่ยวกับหุ้นไปแล้ว แถมวันวาน ยังมีทำเทปรูปแบบการวิเคราะห์ในสไตล์ของเหนือเมฆ ลงไว้ใน You Tube อีกด้วย รายการ Big Shot ของ UTRADE Channel นั้นเอง หรือในก่อนหน้านั้น ก่อนที่จะผ่านราคา 36.0 ขึ้นมา ก็น่าจะเคยมีแนะนำมาก่อนด้วยอีกต่างหาก... ด้วยเหตุผลว่าเป็นหุ้นที่มีรูปแบบทางเทคนิคที่น่าสนใจ แถมเป็นหุ้นพลังงาน ที่แนวโน้มทางธุรกิจใครๆ ก็ว่าดี แนวโน้มดี แต่พอเห็นการวิเคราะห์ทางด้านปัจจัยพื้นฐาน ของนักวิเคราะห์แล้ว จะเรียกว่าเศร้าใจเลยก็ได้นะครั้นเนียลองไปหาอ่านดูนะครั้นว่าเขาให้กันเท่าไร... อันนี้เหนือเมฆไม่ขอกล่าวดีกว่านะครั้น ซึ่งก็คงต้องแยกกันไป แต่เหนือเมฆเคยให้มุมมองไว้บ้างแล้วเหมือนกัน ในสัปดาห์ที่ผ่านมาเร็วๆ นี้ว่า ปัจจัยพื้นฐาน และ เทคนิคอะไรจะมาก่อนกัน ซึ่งทุกท่านที่ไปงานสัมมนา ก็ตอบในทางเดียวกันอยู่แล้ว และเหนือเมฆก็ได้ให้ความเห็นหรือเหตุผลเพิ่มเติมเข้าไปว่า เพราะอะไร ทำไม่ถึงเป็นเช่นนั้น... ไม่ใช่แต่เฉพาะทางขึ้นนะ ทางลงก็เช่นกัน... สรุปว่า เนื้อหาสาระของ BCP ท่านนักลงทุนที่จะสนใจพื้นฐานด้วย ก็ตามกันให้ต่อเนื่องหน่อยก็แล้วกันครั้น ส่วนด้านปัจจัยทางเทคนิค ก็เชื่อว่าไม่มีข้อจำกัด หรือจะถูกเสมอไป แต่การเข้าซื้อ หรือซื้อไปแล้ว ก็ต้องคอยดูตาม้าตาเรือไว้ด้วย หรือ กล่าว่า มันจะเป็นสัญญาณ ซื้อตามน้ำ หากเรียกเกิดโดนขัดหิน แล้วไปไม่ได้หรือเกิดทำท่าทำทางจะจม เราก็ต้องมีทางสละเรือไว้ด้วย ไม่อย่างนั้น จมน้ำเอาก็ได้นะครั้น (นี่คือเทคนิค)

### ดูตามเกม...

ปริมาณการซื้อขาย หรือ Volume ในวันวานนั้น ถือว่าเล่นไปตามเกมได้ดีเลย เรียกว่าไม่ทำอะไรน่าสงสัย หรือให้กังวลอะไรในทางการวิเคราะห์ แต่เกมของหุ้น ยังไงเราก็ต้องระวัง

**แนวรับ** : ... 39.5-39.25 เป็นราคา ซื้อตามน้ำ วันแต่ จะหลุด 38.5 ก่อน

**เป้าหมาย** : ... ขึ้นต้น มองไว้ที่ 50.0-51.0 ถ้ายืนได้อีก ค่อยกลับมว่ากันอีกที

Price Chart...(BCP)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

**กราฟราคาหุ้น BCP...** แต่ถ้าตามรูปแบบของราคาหุ้น หรือ Price Pattern ในภาพนี้ เราจะเห็นการทำรูปแบบ Bullish Flag โดยการผ่านระดับ 39.0-39.25 ขึ้นมาได้ เป็นการผ่านแนวต้านของ Flag ดังนั้น ระยะทางขึ้น จะเท่ากับที่เคยขึ้นในระลอกล่าสุด หรือ เท่ากับเสาธง โดยจะวัดเข้าได้ที่ราคา 44.0 โดยประมาณ... แต่ตามที่กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ หรือ ในรายการ Big Shot แล้วว่า การผ่าน 36.0 ขึ้นมา ก็เป็นการผ่านกรอบสามเหลี่ยมด้านทำใหญ่ๆ วัดฐานสามเหลี่ยม ก็จะได้เป้าที่ 51.0 จึงมีความเป็นไปได้ว่า ที่ 44.0 อาจจะไม่พอ อาจจะไปถึงระดับ 50.0-51.0 กันเลยทีเดียว ดูจาก MA. ในภาพนี้ ยังถือว่าเป็นภาวะ Bull Stage ในระดับต้นๆ อยู่นะ

รายงานฉบับนี้จัดทำขึ้นโดยข้อมูลเท่าที่ปรากฏและเชื่อว่าเป็นที่น่าเชื่อถือได้แต่ไม่ถือเป็นการยืนยันความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลนั้นๆ โดยบริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์ เอเชียน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ผู้จัดทำขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงความเห็นหรือประมาณการที่ปรากฏในรายงานฉบับนี้ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของนักลงทุน โดยไม่ได้เป็นการชี้แนะหรือให้คำแนะนำแก่การลงทุน การซื้อหรือขายหลักทรัพย์ หรือตราสารทางการเงินใดๆ ที่ปรากฏในรายงาน